



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
26 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,924 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,429,674 ราย เสียชีวิต 37 ราย เสียชีวิตสะสม 29,881 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,560 ราย รักษาหายสะสม 4,353,198 ราย ยังรักษาอยู่ 46,595 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 529,397,410 (+526,137) ราย เสียชีวิต 6,305,065 (+1,220) ราย รักษาหาย 499,906,277 (+652,153) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจีน เรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นลดราคาการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจเชื้อโควิด 19 เหลือไม่เกิน 16 หยวน (ประมาณ 82 บาท) ต่อคนต่อครั้ง/ ปักกิ่ง ปลดหัวหน้าจนท.สาธารณสุข เพราะล้มเหลวในการควบคุมการระบาด พร้อมใช้บทลงโทษผู้ละเมิดระเบียบป้องกันโควิด **สหรัฐอเมริกา** CDC พบ 1 ใน 5 ของผู้ใหญ่ เผชิญภาวะ Long COVID **ออสเตรเลีย** อนุมัติฉีดวัคซีนซินโดส 4 ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ จำนวน 1.5 ล้านคน ใน **เกาหลีเหนือ** ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศไม่เชื่อว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือแก้ไขสถานการณ์ COVID 19 ในประเทศสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

1. ผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, Bangkokpost

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยทั้งหมด เนื่องจากยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรคของปชช. แต่อาจปรับเปลี่ยนในพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ คือ มีสถานการณ์ระบาดในระดับต่ำ ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ และระบบการดูแลรักษาของสถานพยาบาลมีความพร้อมรองรับผู้ป่วย แต่ยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย โดยจะออกคำแนะนำให้มีการสวมหน้ากากอนามัยใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 2. ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และ 3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, ch3plus, acnews, thebangkokinsight, ch7, mcot)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สธ.เตรียมลดระดับเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 2 หากสถานการณ์ติดเชื้อ ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลง ด้านสถานการณ์หลังเปิดเทอมเริ่มพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในรร. โดยเฉพาะรร.ประจำ ซึ่งสามารถแยกโซนโดยไม่ต้องปิดรร. ส่วนการถอดหน้ากากอนามัยจะเริ่มในบางพื้นที่และบางสถานที่ก่อน เช่น ที่โล่งแจ้ง เริ่มในจังหวัดสีเขียวและสีฟ้าก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ประชาชาติ, ch7, thebangkokinsight)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ม.มหิตล กล่าวว่า ประเทศต่างๆ เปิดประเทศโดยไม่พูดถึงโรคระบาดหรือโรคประจำถิ่นแล้ว เพราะหากพูดถึงโรคประจำถิ่นต้องพูดถึงเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น แต่ละประเทศจึงปรับมาตรการลด หลายประเทศไม่ได้บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย อาทิ พื้นที่เปิดโล่ง แต่สำหรับประเทศไทยขอให้ติดตามข้อมูลจาก สธ. หากจะทำเหมือนประเทศอื่นๆ คงต้องระวัง เพราะต่างประเทศฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมากกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดให้ได้มากพอสมควร เพื่อลดความอันตราย ทั้งนี้ หากจะดำเนินการต้องเข้าที่ประชุมศบค.พิจารณาก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ)

- ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็น ปชช.จ.ขอนแก่น ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขเตรียมกำหนดมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด 19 ด้วยการงดสวมใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือน มิ.ย.65 แต่ยังคงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสวมใส่อยู่ 3 กรณี คือกลุ่ม 608, การอยู่ร่วมกันในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และการจัดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก พบมีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจสถานการณ์ระบาดโควิด 19

2. ขึ้นชมการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, INN, mcot, businesstoday)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายฯ กล่าวว่า ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมานพันธ์รัฐสวิส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯและรมว.สธ. พร้อมคณะได้มีโอกาสพบเพื่อหารือกับ ผอ.WHO และ ผอ. WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ผู้บริหาร WHO ได้กล่าวชื่นชมไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด19 ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง WHO จะนำรูปแบบ รวมถึงระบบการบริหารจัดการของ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศไทย ไปเป็นแบบอย่างที่จะสร้างให้เป็นมาตรฐานสากล และใช้ในการบริหารสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก ทั้งนี้ รมว.สธ. ได้เชิญ ผอ. WHO เข้าร่วมการประชุม APEC High Level Meeting on Health and the Economy ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสนง.เลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED)</p> <p>3. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามกีฬา, Bangkokpost) เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์, มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ผจก., TNN, hfocus, acnews, nationtv, thailandplus, thebangkokinsight, thaipbs, moneyandbanking)</p> <p>- นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 65 จากการใช้จริงของประชาชนจำนวน 5 แสนราย พบว่า 1.ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้น้อยมาก ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 75% 2.ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 15% และป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 93% โดยทุกสูตร ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ใกล้เคียงกัน 3.ฉีดวัคซีน 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 76% และป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 99% รวมถึงยังไม่พบผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ฉีดวัคซีน 4 เข็ม และหลังฉีดวัคซีนเข็มล่าสุดไปแล้ว 6 เดือน ประสิทธิภาพในการป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตยังคงสูงอยู่ ดังนั้น ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น และหากต้องการให้เปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย กลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่า 60% ขึ้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, pineapplenewsagency, TNN)</p> <p>- อย. อนุเมตติขยา ย่อข้องใช้การฉีดวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นา เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 - 11 ปี โดยมีรูปแบบการฉีดวัคซีน คือ ฉีดจำนวน 2 เข็ม ในขนาดเข็มละ 50 ไมโครกรัม โดยฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากการฉีดเข็มแรก 28 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง แพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์ เผย สถิติคนไทยเสียชีวิตปีที่แล้วเพิ่ม 12% พบแพทย์อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป 10 เท่า ทั้งที่บอกว่าวัคซีนป้องกันเสียชีวิตได้ พร้อมระบุใครที่ยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัยให้ช่วยนำผลวิจัยมายืนยัน รวมทั้งฝากไปถึงผู้มีอำนาจในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถูกฟ้องได้ถ้าบังคับคนอื่นให้ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ แนะนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสมมุติปัญหาของคนไทยมาแก้ปัญหา ไม่ต้องพึ่งพิงต่างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ระบุ จากประสบการณ์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน พบว่าในคนอายุน้อย ไม่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนครบแล้ว โอกาสเกิดอาการลงโควิดน้อยมากเพียง 1% เท่านั้น แต่คนอายุมาก คนที่มีโรคประจำตัว หลายโรค ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบโดส คนที่เป็นโรคติดกั่วงวลก่อนติดเชื้อไวรัสโควิด คนที่เชื้อลงปอด ต้องนอนรักษาในรพ. มีโอกาสเกิดลงโควิดได้ถึง 20%</p> <p>4. โควิด 19 กระทบสุขภาพจิตเยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, one31, springnews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า WHO ประจำประเทศไทย ระบุว่า เยาวชนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตมากถึง 1 ใน 7 และเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 สอดคล้องกับการสำรวจจาก Mental Health Check In ในกลุ่มประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปี ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2565 พบว่า เยาวชนไทยเสี่ยงต่อการซึมเศร้า ร้อยละ 5.34 และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 7.99 ทั้งนี้ ได้พัฒนาช่องทางเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระบบ Mental Health Check In ระบบการดูแลสุขภาพจิตโรงเรียนบนระบบดิจิทัลร่วมกับ สพฐ. ภายใต้ชื่อ School Health HERO และการปรึกษาศูนย์สุขภาพจิต หรือ HERO Consultant ผ่านแอปพลิเคชัน</p> <p>5. ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อความว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ มีความเสี่ยงเป็นโรคฝีดาษลิง พบว่าไม่เป็นความจริง โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาษลิงแต่อย่างใด</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>- สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศเข้าสู่ช่วงขาลง เมื่อ 20 พ.ค.65 ศบค. เห็นชอบผ่อนคลายเป็นให้สถาบันเท็กซัส บาร์ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป รวมทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. คาดว่าโรคโควิด 19 จะเป็นโรคประจำถิ่นเร็วขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะประกาศวันที่ 1 ก.ค.65</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, บ้านเมือง, ผจก., ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thailandplus, hfocus, thaigov)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. เผยการร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 เป็นไปอย่างราบรื่นที่ประชุมเลือก "เตอร์อส" เป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกอีก 1 วาระ ได้หารือทวิภาคีร่วมมือมาเลเซียแบ่งปันการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ การจัดซื้อยาและวัคซีนรวม, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิกับคาคัสสถาน พร้อมให้องค์การอนามัยโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในภูมิภาคผ่าน 2 ศูนย์อาเซียนที่ตั้งในไทย นอกจากนี้ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์กลางทางชีวภาพ WHO BIOHUB ร่วมกัน เพื่อรวบรวมเชื้อโรคต่างๆ ที่มีอยู่นำมาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาให้เป็นยาและวัคซีน โดยประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุด เป็นประเทศแรกที่ได้ลงนามในความร่วมมือนี้</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, js100)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เริ่มให้บริการคัดกรองโรคฝีดาษวานรสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ผ่านระบบไทยแลนด์ พาส ส่วนการเฝ้าระวังโรคภายในประเทศ คือ เน้นการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอาจยังไม่แสดงอาการที่สนามบินในประเทศต้นทาง แต่เมื่อมาถึงประเทศไทยอาจมีอาการได้</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แถลงว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานร 25 พ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 309 คน ใน 22 ประเทศ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 20-59 ปี มักจะแพร่เชื้อเมื่อมีอาการแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมกรรมการวิชาการกรณีโรคฝีดาษวานร กำหนดให้โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ยังไม่เป็นที่ติดต่ออันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชน, แนวหน้า, thaipbs, mcot, ch3plus)</p> <p>- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรรมว.กลาโหม เตือนประชาชนไม่นำเข้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย อาจเป็นอันตรายและเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแนวชายแดน ห้ามลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรได้</p> <p>- นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร ได้ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการนำเข้า นำผ่านสัตว์ป่ากลุ่มเสี่ยง และเปิดสายด่วน 1362 แจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยถึงกรณีเด็กนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ที่บาดเจ็บจากถูกลิงแสมกัด ว่า ได้นำนักเรียนคนดังกล่าวเข้าตรวจหาเชื้อโรคฝีดาษลิง เบื้องต้นทราบว่านักเรียนคนนี้ได้ฉีดวัคซีนกันบาดทะยักเรียบร้อยแล้ว</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, Chiangmai-news, Chiangmai-mail, Pattayamail, Plewseengern)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. เผยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาเลเซียให้ความสนใจนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ทางทางการแพทย์และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยกให้ไทยเป็นต้นแบบผลักดันเชิงนโยบายได้สำเร็จ รวมถึงแสดงความประสงค์ที่จะนำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลักดันเชิงนโยบายในประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)</p> <p>- ที่ประชุมรัฐสภาเลื่อนวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. ไปพิจารณาในวันที่ 8 มิ.ย. 2565 เนื่องจาก สธ. จะประกาศให้กัญชากอกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ในวันที่ 8 มิ.ย. 2565 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ทำให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ที่กำลังอยู่ระเบียบวาระเสนอใหม่ และจะมีผลในการบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการแพทย์ เศรษฐกิจ อาจเกิดช่องว่างสุญญากาศของเวลากานานพอสมควร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- ในการเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด พบว่าไทยมีแนวโน้มการใช้กัญชาเพิ่มสูงขึ้น ที่น่ากังวลคือ เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีการสูบกัญชามากขึ้น ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวต่อไปจนสุดถึงขั้นไม่มีการควบคุมการใช้สันทนาการ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ....ที่จะนำมาใช้ควบคุมนั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่คาดว่าไม่น่าจะทันการปลดล็อกกัญชาการใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องการละเมิดอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยสารเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวฯ ค.ศ.1972 กำหนดให้ประเทศสมาชิกเห็นความสำคัญป้องกันปัญหาทางสุขภาพของปชช. ทั้งนี้ รัฐควรทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในสนธิสัญญาเพื่อลดการรั่วไหลนำไปใช้ในทางที่ผิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ และห้องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ ในรพ.ภาครัฐและเอกชนในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 818 ตัวอย่าง จำแนกเป็นเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ 480 ตัวอย่าง และห้องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ 338 ตัวอย่าง พบว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานทุกตัวอย่าง ร้อยละ 100 เป็นไปตามข้อกำหนดประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไปปลอดภัย</p>	-
<p>ร่างกฎกระทรวงกิจการสถานออกกำลังกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thebangkokinsight, acnews, ejan)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างกฎกระทรวงกิจการสถานออกกำลังกาย” อีกครั้ง 9 มิ.ย.นี้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ และเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code บนเว็บไซต์ www.hss.moph.go.th ได้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 65 ก่อนจะรวบรวมทุกความคิดเห็นสู่ขั้นตอนของการออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีความปลอดภัยจากกิจการที่ได้มาตรฐาน</p>	-
<p>แนะวิธีการนอนในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, tnn)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้สูงอายุฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา รับประทานอาหารให้พอดี ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน งดสูบบุหรี่ งดแอลกอฮอล์ งดอ่านหนังสือ งดดูโทรศัพท์มือถือและงดดูโทรทัศน์ก่อนเข้านอน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี</p>	
<p>แนะเก็บน้ำฝนให้ปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนพื้นที่เสี่ยงใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เลี่ยงเก็บน้ำฝน หากจำเป็นต้องทำความสะอาดรางรับน้ำฝน และภาชนะเก็บน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ดื่มควรต้มให้เดือด ลดความเสี่ยงจากโรคระบบทางเดินอาหาร และอุจจาระร่วงได้</p>	